

รายงานการประชุม
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนสภาพที่ดินแปลง “สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหนองขานาง”
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบริบูรณ์รัก	คชพงษ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง	ประธาน
๒. นายฉลอง	เหลียงเจ็ย	นายก อบต.ท่าคอย	
๓. นายนิรุทธ์	เนียมปุก	รองนายก อบต.ท่าคอย	
๔. ต.ต.ชุมพล	ปิ่นทอง	เลขานุการ นายก อบต.ท่าคอย	
๕. นายยอด	ผ่องภักดิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ท่าคอย	
๖. จำเริญรายฤทธิ์	คำเทศ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าคอย	
๗. นางทรงศักดิ์	กลิ่นมาลี	นักจัดการงานทั่วไป	
๘. นางสาวจิตรา	ชะเอมสินธุ์	เลขานุการคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง	

และราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง จำนวน ๑๔๒ คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๘.๐๐ น.

ประธานในที่ประชุม นายบริบูรณ์รัก คชพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง
ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ดังนี้

ประธาน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ พ่อ แม่ พี่ น้อง บ้านหนองขานาง ที่ได้มาร่วมประชุม
ในวันนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการเห็นชอบให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าคอย เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประจำหมู่บ้านหนอง
ขานาง ซึ่งเป็นมติเบื้องต้น วันนี้จึงประชุมอีกครั้งเพื่อยืนยันให้เพิกถอนที่
สาธารณประโยชน์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย มีความประสงค์ขอให้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แปลง “สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหนองขานาง” ก็ขอให้
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ชี้แจงรายละเอียด

**นายทรงศักดิ์ กลิ่นมาลี
นักจัดการงานทั่วไป** ผมในฐานะตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้
ก็เพื่อขอความเห็นจากทุกคนในที่ประชุม เนื่องจากการที่ทบวงการเมือง ซึ่งหมายถึง
อบต.ท่าคอย จะเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องรับฟัง
ความเห็นจากราษฎรในพื้นที่ ดังนั้น จึงต้องจัดการประชุมในครั้งนี้

ประธาน ผมมีความคิดเห็นว่า การที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จะเข้าไปขอใช้ประโยชน์
ในที่ดินสาธารณะ เพื่อก่อสร้างสถานที่ราชการและระบบสาธารณูปโภค เป็นเรื่องที่ดี
เพราะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับพื้นที่ใกล้เคียง
ซึ่งพวกเราเห็นอยู่ว่า อบต.ของเราสถานที่ทำงานก็ไม่มี ต้องเช่าที่ของชาวบ้านมาทำ
สำนักงาน รถบรรทุกน้ำ รถกระบะเข้า รถเก็บขยะ และรถยนต์ ของ อบต.ก็ไม่มีที่จอด
เวลาเราเข้าไปติดต่อราชการก็คับแคบ ไม่สะดวก สบาย หมู่บ้านของเรามีการขยายตัว
มากขึ้น ประชากรเพิ่มขึ้น เราก็ต้องให้หน่วยงานราชการมาอำนวยความสะดวก

/แก้ไขปัญหา...

แก้ไขปัญหามาให้เราในเรื่องต่างๆ ในความคิดของผมก็เป็นเรื่องที่ดี ในการเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ประกอบกับปัจจุบันทาง อบต.ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรี ในการดำเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ในหมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง

นายฉลอง เหลืองเจ็ย ในการขอลอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เราดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักงานที่ดิน อบต.จะเข้าไปใช้เลยก็ไม่ได้ มันต้องขอความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนไป ระยะเวลาคงนานพอสมควร

**นางบังอร พิมพ์สอาด
ชาวบ้านหมู่ที่ ๕** ตัวฉันเองคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ เราจะได้มีที่ทำการ อบต. ที่สะดวก สบาย เหมือนที่อื่นเขา ในการติดต่อ และชาวบ้านยังได้สิ่งสาธารณูปโภค ในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

**ด.ต.ชุมพล ปิ่นทอง
เลขาฯ นายก** ตัวผมเองก็คิดว่า เราต้องร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ไม่ใช่อยู่กับที่ สิ่งอำนวยความสะดวกเลย สาธารณูปโภคเลย ต้องพัฒนา ต้องช่วยกันขับเคลื่อนกันไปทั้งชาวบ้าน พนักงานของรัฐ ผู้นำชุมชน ทุกคนต้องร่วมมือกัน

ประธาน พ่อ แม่ พี่ น้อง ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย นะครับ มีไหมครับ หากไม่มีท่านใด ผมขอสรุปการประชุมครั้งนี้ว่า ทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ในฐานะราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินร่วมกัน เห็นด้วยที่จะเพิกถอนสถานที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ พบ ๐๕๖๖ แปลง “ที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหนองขานาง” เนื้อที่โดยประมาณ ๒๕-๑-๘๐ ตารางวา เพื่อก่อตั้งสถานที่ราชการ และสิ่งสาธารณูปโภค หรือไม่ ผมขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “ที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหนองขานาง”

ประธาน มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ผมขอขอบคุณท่านนายก อบต.ท่าคอย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ และพ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และปิดการประชุม แต่เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๙.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จิตรา ชะเอมสินธุ์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจิตรา ชะเอมสินธุ์)

(ลงชื่อ) บริบูรณ์รัก คชพงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบริบูรณ์รัก คชพงษ์)

(ลงชื่อ) พลเผด็จ พิมพ์สอาด พยาน
(นายพลเผด็จ พิมพ์สอาด)

(ลงชื่อ) ยวน นุชอ่อง พยาน
(นายยวน นุชอ่อง)